



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ ๒ ร่วมจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน หวังส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ และ ๒ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗ ในส่วนกลาง เชิญครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และสื่อการสอนวิชาสหกรณ์ หวังเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์สู่เยาวชนให้แพร่หลาย

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี ๒๕๕๗ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ พร้อมกล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้วันที่ ๗ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์นักเรียน และได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ และในปีนี้ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียน โดยเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำรินั้นให้มีการจัดการเรียนการสอนการสหกรณ์แก่นักเรียนที่เหมาะสมในช่วงชั้นการศึกษาต่างๆ ให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจการทำงานร่วมกันในระบบและวิธีการสหกรณ์

กิจกรรมภายในงานวันสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียน ๒๘ แห่ง มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน สื่อการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ การจัดได้ว่าที่ระดับมัธยมและประถมศึกษา การประกวดผลงานสหกรณ์นักเรียน ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมและการจดบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียน รางวัลได้แก่ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ และโรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความสด ในหัวข้อ “สิ่งดีๆที่ได้จากสหกรณ์” ได้แก่ เด็กหญิงสิรินทรา มีบุญ โรงเรียนวัดสิตาราม และเด็กหญิงสุภาวดี กุลสิทธิไชย โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท

“งานวันสหกรณ์นักเรียนจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนให้แก่ครูและนักเรียน และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ ซึ่งกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสามารถบูรณาการเข้ากับกิจกรรมโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนได้ เช่น กิจกรรมการผลิตของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพเยาวชนในท้องถิ่น การปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้และสามารถพัฒนาตนเองในการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรู้และเข้าใจระบบบัญชี จากการฝึกหัดทำบัญชีของสหกรณ์ เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่เด็กนักเรียนทางด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการ การเรียนการสอน วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ กับการเรียนการสอนการจัดประชุมสหกรณ์ การบันทึกรายงาน การประชุม การทำบัญชี การตั้งราคาสินค้า การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนของกิจกรรมสหกรณ์ โดยเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติจริง และนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตต่อไป”
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว